



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัทพ์ที่ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198  
**ข่าวสาร** เพื่อการดูแลสุขภาพ

ฉบับที่ 14/2559

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

สาธารณสุขจังหวัด เตือน

“เข้าสู่ฤดูการระบาดของไข้เลือดออก เน้นย้ำ สถานศึกษา ศาสนสถาน ชุมชน ดำเนินงาน  
ตามมาตรการ 3 เก็บ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”

ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกและมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพิ่มมากขึ้น จากการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 18,337 ราย เสียชีวิตแล้ว 16 ราย ประกอบกับเป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอม เน้นย้ำ ขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญและดำเนินงานตามมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและตัดวงจรการแพร่ระบาด

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากรายงานตามระบบเฝ้าระวังฯ จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยสะสม จำนวน 83 ราย อัตราป่วย 17.16 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยใน 5 อำเภอ 19 ตำบล และ 35 หมู่บ้าน อำเภอแม่ใจ มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา คือ อำเภอเมืองพะเยา และ อำเภอดอกคำใต้ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี, 55-64 ปี และ 45-54 ปี ผู้ป่วย ร้อยละ 68.68 เป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ อาชีพ พบว่า เป็นผู้สูงอายุ (ไม่มีอาชีพ) มากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน เกษตรกร และรับจ้าง จากข้อมูลกลุ่มอายุและอาชีพของผู้ป่วย แสดงให้เห็นว่า แหล่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก อยู่ในชุมชน และเริ่มพบผู้ป่วยกระจายในโรงเรียนและสถานศึกษา ขอความร่วมมือจากประชาชน ควรป้องกันและบุตรหลาน รวมทั้งคนในครอบครัวไม่ให้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือด ด้วยหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ หากสงสัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงลอย มีอาการซึม อ่อนเพลียมาก กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบา เร็ว มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ ให้รีบไปพบแพทย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ : ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยประกาศนโยบายการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) เน้นการป้องกันโรคโดยการกำจัดยุงลายมากกว่าการเจ็บป่วยแล้วไปรักษา โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนและทุกภาคส่วน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อลดจำนวนยุงลายให้มากที่สุด โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน ให้โล่ง อากาศปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะ ไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล แต่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป เข้าสู่ช่วงฤดูการระบาดและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ศาสนสถาน และที่สาธารณะ และเน้นย้ำหากเกิดการระบาดในโรงเรียนและวัด จะทำให้การควบคุมโรคยากมากขึ้น

ผู้อนุมัติข่าว

.....  
(นายขจร วินัยพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

